

**BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **3196** /LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn pháp luật lao động.

Hà Nội, ngày **27** tháng 8 năm 2009

Kính gửi: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 5744/SLĐTBXH-LĐ ngày 28/7/2009 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh về việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương của doanh nghiệp, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002, Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ thì các doanh nghiệp phải đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Do vậy, đối với các doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đầy đủ và sử dụng con dấu riêng sẽ phải đăng ký nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Đối với các trường hợp còn lại sẽ không phải đăng ký. Tuy nhiên, nếu các Chi nhánh, các công ty con, các đơn vị hạch toán phụ thuộc của các Tập đoàn, các Tổng công ty, các Công ty được phân cấp xây dựng nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể, thang lương, bảng lương (phân cấp trong quy chế hoặc điều lệ hoạt động của đơn vị) thì đăng ký với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi Chi nhánh, Công ty con, đơn vị đóng trụ sở.

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời để Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh biết và chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG – TIỀN LƯƠNG



Thị Minh

Thị Minh